

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำข้อ สั่งการ
ข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)			
๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมตลอดทั้งปี ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งเพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวกัน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย อาทิ การจัดทำน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ</p>	<p>กก.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>กก.สป./ สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>	<p>กก.สป.</p> <p>กก.สป./ สนผ.สป.</p>
๒. ลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวิจิตรภรณ์	<p>๑) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานลายผ้า จำนวน ๔ ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดี ลายขอสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายหัวใจ และลายดอกกรักราชภักดี เพื่อให้ศิลปินและประชาชนนำลายผ้าพระราชทานไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ และประชาชน ใช้ลายผ้าพระราชทานดังกล่าวในการแต่งกาย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่งเสริมการผลิตและช่องทางการตลาด รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่ลายผ้าพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าหัตถกรรมไทย</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p>	<p>-</p> <p>พช.</p>
๓. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	<p>๑) ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้ประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการนำลูกหนี้ – เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และจัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ตลอดจนขอให้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติม แม้จะปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
<p>๔. โครงการ Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔</p>	<p>๑) รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ ขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยการจัดงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัด ขบวนพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช เชียงราย หนองคาย พิษณุโลก สงขลา บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา นครพนม ลำปาง เลย สุโขทัย และภูเก็ต จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวให้ความร่วมมือ ในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>สนพ.สป./ จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>	<p>สนพ.สป.</p> <p>สนพ.สป.</p> <p>ปภ.</p>
<p>๕. การจัดระเบียบสังคม</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำและเข้มงวดกับการจัดระเบียบสังคม จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปราบปรามผู้มีอิทธิพล (๒) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (๓) การปราบปรามยาเสพติด (๔) อาวุธปืนผิดกฎหมาย (๕) บ่อนการพนัน และ (๖) สถานบริการสถานบันเทิงผิดกฎหมาย ซึ่งได้มีการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานเข้มงวดไม่ให้มีการนำ อาวุธปืนและยาเสพติดเข้าไปในสถานบันเทิงหรือสถานบริการ รวมถึง ไม่อนุญาตให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาด ตลอดจนทำให้สังคมตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าของสถานบริการและประชาชน ที่เข้าไปใช้บริการปฏิบัติตามกฎหมายจนกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p>
<p>๖. การควบคุมอาวุธปืน</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นพระราชกำหนดยกเว้นความรับผิดชอบ ทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต หรือสิ่งเทียมอาวุธมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ.... และยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งมอบ การรับมอบ การเก็บรักษา และการทำลายอาวุธปืนที่ได้มีการนำมาคืน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง การเสนอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นจากส่วนราชการอื่น ๆ และบรรจุเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เพื่อมีผล บังคับใช้ต่อไป ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลด จำนวนอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายลง</p>	<p>ปค.</p>	<p>-</p>
<p>๗. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM_{2.5})</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ผ่านกลไกเชิงพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยงานทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีแนวทางการ ดำเนินงาน ดังนี้</p>	<p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปภ.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
	<p>๑.๑) ควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด รวมทั้งใช้ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อวางแผนดับไฟป่าให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว</p> <p>๑.๒) เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการทำงานให้เป็นรูปแบบ Work form Home</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหา รวมทั้งเข้าใจต่อสถานการณ์ มาตรการข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน</p>	<p>ปก./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปก.</p>
<p>๘. การดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูร้อน</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน เช่น เรื่องความสะอาดของอาหาร และน้ำอุปโภคบริโภค กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวัน และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมถึงป้องกันภาวะ Heat Stroke ในกลุ่มเปราะบาง</p> <p>๒) ขอให้การประปาส่วนกลาง และการประปาส่วนภูมิภาค ขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดดื่มได้ รวมทั้งให้บริการรถน้ำประปาเคลื่อนที่ในช่วงฤดูร้อน</p>	<p>สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>กปน./กปภ.</p>	<p>สธ.</p> <p>-</p>
<p>๙. การขับเคลื่อนพลังงานสะอาด</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์ การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการกำจัดขยะให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สธ./กพท./ กพท. ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>	<p>สธ.</p>
<p>๑๐. การประสานการดำเนินงานร่วมกันของกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครประสานการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในประเด็นภารกิจสำคัญ ขอให้มีการประชุมหรือหารือร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงที่มา ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p>	<p>กทม.</p>	<p>-</p>
<p>๑๑. การเตรียมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๑) ขอให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขอให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>	<p>กค.สป./ สบจ.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>	<p>กค.สป./ สบจ.สป.</p>
<p>๑๒. การเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>๑) ขอให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดเตรียมการชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อน เพื่อให้งบประมาณมีการกระจายตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
๑๓. การเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา	๑) ขอให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และโปร่งใส	สกม.สป.	-
๑๔. การปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างชาติในประเทศไทย	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างชาติในประเทศไทย โดยขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาเสนอให้มีการเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้ประกอบการ หรือกระทำความผิดกฎหมาย ตลอดจนพิจารณาขึ้นบัญชีไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาภายในประเทศอีก	ปค./ ทุกจังหวัด	ปค.
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)			
๑. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	<p>๑) เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจำนวน ๑๑,๓๕๒ ราย ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๑๐๔ ราย โดยสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว จำนวน ๘๖ ราย และมีการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย จึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับเขต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายให้มีการไกล่เกลี่ยครบร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสำเร็จในการไกล่เกลี่ย โดยพิจารณาใช้ความพยายามไกล่เกลี่ยต่อไปอย่างต่อเนื่อง หรือการดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ที่กระทำผิดทางกฎหมาย</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคลินิกหรือทีมงาน อาทิ พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สถาบันอาชีววะ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้กับลูกหนี้นอกระบบ รวมทั้งขอให้พิจารณานำคลินิกให้คำแนะนำแนวทางการเป็น PICO FINANCE ของกระทรวงการคลังมาใช้ เพื่อแนะนำให้เจ้าหนี้นอกระบบดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป</p>	<p>กทม./ปค.</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p>
ข้อราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)			
๑. การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร	<p>๑) การแก้ไขจุดหรือบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัดบ่อยครั้ง เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติเดินทางดี “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” โดยสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรติดขัด มีดังนี้</p> <p>๑.๑) เรื่องวินัยจราจรและการจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะในเขตชุมชนมักเกิดปัญหาการจอดรถในที่ห้ามจอด การขับรถฝ่าไฟแดง การกลับรถในที่ห้าม รวมถึงปัญหาการรับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่ รถสามล้อ จอดกีดขวางบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สะดวก และไม่ปลอดภัยในการใช้ถนน</p> <p>๑.๒) เรื่องลักษณะกายภาพถนน อาทิ พื้นผิวจราจรขรุขระ เครื่องหมายจราจรไม่ชัดเจน การก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่าง ๆ รถขนาดใหญ่กีดขวางเนื่องจากรัศมีวงเลี้ยวไม่เพียงพอในจุดกลับรถ และทางเข้า - ออกตรอกซอยคับแคบ</p>	กทม.	-

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
	<p>๑.๓) เรื่องการบริหารจัดการจราจร อาทิ การจัดรอบสัญญาณไฟจราจร ยังไม่สัมพันธ์กับสภาพการจราจร มีรถวิ่งตัดกระแสในบริเวณจุดกลับรถ คอสะพาน และทางขึ้น - ลงอุโมงค์ทางลอด</p> <p>๒) กรุงเทพมหานครมีแนวทางเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๒.๑) การกวดขันวินัยจราจรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการตรวจจับ ผู้กระทำความผิดกฎหมายโดยใช้ข้อมูลจาก GPS และกล้อง AI แล้วส่งต่อไปให้ ตำรวจออกไปสั่งจราจร พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทางด้านบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดภาระงานของตำรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ เทศกิจและกองบัญชาการตำรวจนครบาล</p> <p>๒.๒) การปรับปรุงรอบเวลาสัญญาณไฟจราจร โดยสำนักการจราจร และขนส่งได้ดำเนินการปรับปรุงรอบเวลาสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้อง กับปริมาณจราจรในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้ว ๓๓ ทางแยก และ อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ Adaptive Signaling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับสัญญาณไฟจราจร</p> <p>๒.๓) การตรวจสอบจุดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันมี มากกว่า ๘๐๐ จุด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการเดิน คิวจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างและเส้นทางทดแทน</p>	กทม.	-
ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)			
๑. การแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหนี้ นอกระบบที่ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน ให้มีระบบฐานข้อมูลเจ้าหนี้ นอกระบบที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไป	ปค./ ทุกจังหวัด	ปค.
๒. การจัดระเบียบสังคม	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสังคม โดยใช้ชุด ปฏิบัติการพิเศษของจังหวัด ทั้งนี้ หากมีกรณีจังหวัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ ขอให้แจ้งกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่อไป	ปค./ ทุกจังหวัด	ปค.
๓. ร่างพระราชกำหนด ยกเว้นความรับผิด ทางอาญาให้แก่ผู้นำ อาวุธปืน หรือเครื่อง กระสุนปืน ที่ไม่ได้รับ อนุญาตหรือที่กฎหมาย ห้ามออกใบอนุญาต หรือสิ่งเทียมอาวุธมา มอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ....	๑) กรมการปกครองได้ยกร่างพระราชกำหนดยกเว้นความรับผิดทาง อาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต หรือสิ่งเทียมอาวุธมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ.... ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมดำเนินงานภายหลังจากพระราชกำหนดฯ ประกาศบังคับใช้ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ส่งมอบอาวุธปืน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และในพื้นที่จังหวัดกำหนดให้ส่งมอบอาวุธปืนที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง	ปค./ ทุกจังหวัด	ปค.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำข้อ สั่งการ
๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสฟติด	๑) กรมการปกครองอยู่ระหว่างการเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด” ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ๓ เดือน โดยดำเนินการภายใต้ ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และมาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวล่วงหน้า โดยใช้องค์ความรู้ในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขหยาเสฟติดอย่างจริงจัง	ปค./ ทุกจังหวัด	ปค.
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)			
๑. การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้ยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่องตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑) ยกระดับการปฏิบัติการควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเข้มงวด</p> <p>๑.๒) ใช้ข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อชี้เป้าและวางแผนปฏิบัติการดับไฟป่า</p> <p>๑.๓) ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการ</p> <p>๑.๔) ยกระดับมาตรการดูแลประชาชน โดยจัดหาหน้ากากอนามัย รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ Safety Zone หรือห้องปลอดฝุ่นไว้บริการประชาชน</p> <p>๑.๕) เน้นลดผลกระทบจากฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>๑.๖) สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา</p> <p>๑.๗) กรณีสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม สั่งการการปฏิบัติการแก้ไขปัญหในพื้นที่โดยเร่งด่วนอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>ข้อราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)</p> <p>๑) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในพื้นที่เกิดเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เช่น การเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยาน การเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักขอรับการสนับสนุน</p>	<p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>	<p>ปภ.</p> <p>-</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นผู้นำอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรพิจารณาแนวทางในการมอบอำนาจในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ขอให้กรุงเทพมหานครกำชับผู้อำนวยการเขต ในการตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างและระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	<p>ปก.</p> <p>กทม.</p>	<p>-</p> <p>-</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศรัตน์ นียมรัตน์)			
<p>๑. ชุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำชุ่มเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ โดยอาจพิจารณาปรับปรุงชุ่มที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหรือพิจารณาออกแบบใหม่ รวมทั้งขอให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงและการจัดทำชุ่มเฉลิมพระเกียรติใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดทำชุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจ ปรับปรุง และแก้ไข พระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราพระปรมาภิไธยย่อ ธงชาติ ที่ติดตั้งไว้สำหรับการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ซึ่งอาจมีการชำรุด ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ</p>	<p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>กทม.</p> <p>กก.สป. ทุกจังหวัด</p>	<p>ยผ.</p> <p>-</p> <p>กก.สป.</p>
<p>๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p>	<p>๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปแล้วใน ๕๔ จังหวัด รวมจำนวน ๖๘ โครงการ ผลที่ได้รับ คือ มีถนนเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวนคืนเป็นระยะทาง ๒๐๗ กิโลเมตร ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๘,๔๒๕ ไร่ และมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นโดยประชาชนได้รับประโยชน์กว่า ๕ ล้านคน</p> <p>ข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)</p> <p>๑) ขอชื่นชมการจัดทำโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประโยชน์กับประชาชน และเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ดังนั้น ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองขยายผลการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นเพิ่มเติม</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด รวมถึงผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีลักษณะตาบอด และมีเจ้าของร่วมหลายรายเพื่อหาแนวทางดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการต่อไป</p>	<p>ยผ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>ยผ.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำข้อ สั่งการ
ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)			
๑. การมอบแบบ ลายผ้าพระราชทาน	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาไทยและผ้าลายพระราชทาน โดยการจัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ดังนี้ (๑) ผ้าลายสิริวิจิราภรณ์ (๒) ผ้าลายชบาปัตตานี และ (๓) เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรม Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบแบบลายผ้าพระราชทานดังกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรมภายในจังหวัด</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการติดตามเร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อผลักดันในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินหมุนเวียน สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โดยการกระตุ้นให้มีการพูดคุยหารือการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีผลประกอบการติดลบ</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน โดยการสร้างทีมระดับตำบล/หมู่บ้าน และขับเคลื่อนงานให้เกิดความสำเร็จ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p>	<p>-</p> <p>พช.</p> <p>พช.</p> <p>พช.</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)			
๑. การหารือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และองค์การ สหประชาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ เป้าหมาย SDGs ในระดับพื้นที่	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Programs (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้มีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ ๑ จำนวน ๓,๑๔๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับซื้อคาร์บอนเครดิตทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๘๑๖,๔๐๐ บาท สำหรับการดำเนินการในรอบที่ ๒ มีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๘๕,๓๐๓ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมีธนาคาร/บริษัทรับซื้อคาร์บอนเครดิตแล้ว จำนวน ๖,๑๕๕ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคงเหลือ ๗๙,๑๔๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>สถ./ จังหวัด เป้าหมาย</p>	<p>สถ.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำข้อ สั่งการ
	<p>๒) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้งาน “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปี ๖๖๖ ประกาศความสำเร็จ “๑ อปท. ๑ ธนาคารขยะ” โดยการจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง ทั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานที่สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงาน “MOI Waste Bank Week” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดนิทรรศการธนาคารขยะ และจัดพื้นที่แสดงการซื้อขายขยะ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบตามแบบรายงานที่กำหนด (๒) ระดับจังหวัด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น นำเสนอ นิทรรศการ “MOI Waste Bank Week” ระดับจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะได้จัดนิทรรศการธนาคารขยะ และจัดพื้นที่แสดงการซื้อขายขยะร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบบ่อขยะในพื้นที่โดยใช้กลไกของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดในการดำเนินงาน เพื่อการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในบ่อขยะ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>	<p>สถ.</p> <p>สถ.</p>
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน (นายพรพจน์ เพ็ญพาส)			
<p>๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินไปสู่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์</p>	<p>๑) กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการการพัฒนาสารสนเทศที่ดินไปสู่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา รวมทั้งหมด ๑๗ แห่ง ปัจจุบันกรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนสำหรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ๑๒ จังหวัด ๙๑ สำนักงาน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ สิงห์บุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสงขลา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรมที่ดินประกาศพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และนครปฐม ซึ่งทำให้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จะมีสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด ๑๐๒ สำนักงาน</p>	<p>ทต./ จังหวัด เป้าหมาย</p>	<p>-</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อสั่งการ
	<p>๒) ในปี ๒๕๖๗ กรมที่ดินได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจำนวน ๓๖ จังหวัด ๒๑๒ สำนักงาน และในปี ๒๕๖๘ กรมที่ดินได้ขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒๑ จังหวัด ๑๑๐ สำนักงาน ซึ่งจะทำให้มีการดำเนินการครบ ๗๖ จังหวัด ครอบคลุมทั้งสิ้น ๔๖๑ สำนักงาน ภายในปี ๒๕๖๙</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ของสำนักงานที่ดินจังหวัด ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใช้บริการ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>ข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)</p> <p>๑) ขอให้กรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบ ช่วยเหลือ ในส่วนของเอกสารสิทธิที่ดินของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม โดยใช้แนวคิดทำงานแบบ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งจะส่งผลไปถึงความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้กรมที่ดินจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีความทับซ้อนและเกิดข้อพิพาท รวมทั้งเอกสารสำเนาแผนที่ฉบับกลาง อย่างน้อย ๒ ชุด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ได้ดำเนินการเพื่อสนองแนวพระราชปณิธาน “แก้ไขในสิ่งผิด” กล่าวคือที่ดินของประชาชนที่ถูกทับซ้อนด้วยที่ดินเขตอุทยาน เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตอื่น ๆ แม้ประชาชนจะมีหลักฐานว่าอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมาโดยตลอดก็ตาม โดยกรมที่ดินอยู่ในขั้นตอนการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศยืนยัน ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก</p>	<p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต.</p> <p>ทต.</p> <p>ทต.</p>	<p>-</p> <p>ทต.</p> <p>-</p> <p>-</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม